



10 ธันวาคม 2558 หน้า 22

กยท.เปิดรับสมัครสรรหาผู้ว่าการ



นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการ กยท. เพื่อเข้ามาบริหารกิจการของ กยท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

โดยผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกนั้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจและตลาด หรือด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายรัฐ ตลอดจนสามารถบริหารตลาดยางพาราไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและลักษณะธุรกิจในปัจจุบันได้

นอกจากนี้จะต้องมีลักษณะเหมาะสมกับการเป็นผู้ว่า ซึ่งจะต้องทำหน้าที่เปรียบเสมือนหัวหน้าผู้บริหารของ กยท. จะต้องสามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ไปสู่การบริหารกิจการยางพาราทั้งระบบหรือ

กิจการอื่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ โดยมีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง สามารถบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างได้ตามที่พระราชบัญญัติ กยท. กำหนดไว้ ตลอดจนยังจะต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ กยท. อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป รายละเอียดขั้นตอน และเอกสารการสมัคร รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ตลอดจนดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rubber.co.th หรือจะขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2433-2222 ต่อ 147-148 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ.

10 - 12 ธันวาคม 2558 หน้า 6 (1)

ตลาดยางซีโนเค็ม 2 แสนตันคืบ

เล็งซื้อตลาดยาง 108 แห่งป้อน/ชี้พีซีใหม่แทนยางยังห่างไกล

แผนเปิด กยท. ซื้อยางใหม่ป้อนซีโนเค็ม 2 แสนตัน เล็งกู้เงินซื้อยางผ่านสถาบันเกษตรกร และตลาดยาง 108 แห่งทั่วประเทศ วงในระบุงเงินใจป้ำให้ราคาสูงกว่าตลาด 15 บาท/กก. เพื่อช่วยขึ้นราคา ขณะคณะกรรมการ คลอดหลักเกณฑ์จ่ายเงินชดเชยยาง 1.5 พันบาท/ไร่ เตรียมสงครามไฟเขียวจ่ายเป็นของขวัญก่อนปีใหม่ ด้านนายกคนกรีดยางปูดเจ้าของสวนไม่ยอมแบ่งอ้าง 15 ไร่กรีตเอง ขณะก.เกษตรฯ ยันงานวิจัยบริดจสโตน ดันพีซีใหม่ทดแทนยางยังห่างไกลความจริง

จากที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ลงนามซื้อขายยางพาราจำนวน 2 แสนตัน กับบริษัท ซิโนเค็ม จำกัด (SINOCEM) รัฐวิสาหกิจจีน ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 นั้น

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ กยท. เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า การซื้อขายดังกล่าว เป็นการทำสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) แบ่งเป็น ยางพาราแผ่นดิบ จำนวน 1.5 แสนตัน และยางแท่ง STR 20 จำนวน 5 หมื่นตัน สัญญาการส่งมอบ เดือนละ 1.66 หมื่นตัน (ส่งมอบ 12 เดือน) เป็นยางใหม่อายุไม่เกิน 3 เดือน ภายในสัปดาห์นี้จะเริ่มซื้อขาย

ตามคำสั่งซื้อ โดยจะกู้เงินจาก กยท. และใช้เงินจากการเปิดแอลซี ของซีโนเค็ม มาหมุนใช้ซื้อขายผ่านสถาบันเกษตรกร และ ตลาดยาง 108 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายยางของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เดิม ซึ่งปัจจุบันได้โอนตลาดเป็นของ กยท. เพื่อส่งมอบตามสัญญา ทั้งนี้ราคาขายจะอ้างอิงราคาขาย 2 ตลาด ได้แก่ ตลาดยางไซคอม ประเทศสิงคโปร์ และตลาดโตคอม ประเทศญี่ปุ่น มาเฉลี่ยราคา

นายเชาว์ ยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินชดเชยต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร และผู้รับจ้างกรีต 1.5 พันบาทต่อไร่ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ

วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า ล่าสุดผลที่ประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินชดเชยที่มีนายเลศิวิโรจน์ โกวิทนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการ กยท. เป็นประธาน (4 ธ.ค. 58) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินแก่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิประกอบด้วยเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่า และคนกรีดยางในสัดส่วน 60 : 40 อัตราไร่ละ 1.5 พันบาท จำนวน 8.5 แสนครัวเรือน ที่มีสวนยางเปิดกรีตไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง 900 บาทต่อไร่ และคนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ทะเบียนเจ้าของสวนใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยจะประกาศรายชื่อเกษตรกรตามองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อเตรียมการประชาคมตรวจสอบสิทธิในพื้นที่กรีดยางว่ามีจริงหรือไม่

"ทั้งนี้ให้เจ้าของที่ หรือผู้เช่า มาแสดงตนพร้อมกับนำคนกรีดยางมาลงทะเบียนเพื่อรับเงิน โดยจะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แยกจ่ายเป็น 2 บัญชี ซึ่งหลักเกณฑ์ดัง

> การซื้อขายยางพารา ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับ 2 บริษัทจากจีน

ยางที่ผลิต	บริษัท โชนาโททาน รับเบอร์ฯ (B to B)			บริษัท ซีโนเค็ม จำกัด (G to G)		
	รายการ	จำนวน (ตัน)	ราคา FOB (บาท)	รายการ	จำนวน (ตัน)	ราคา FOB (บาท)
ปี 2555-2556	ยางแผ่นรมควัน กุฎประเภท	176.000	63.56	ยางแผ่นดิบ ชั้น 3	150.000	เฉลี่ยราคาซื้อ ณ วันที่... ใช้ราคา 2 ตลาดโตคอม+ไซคอม บวกค่าพรีเมียม
	ยางแท่ง STR 20	32.000	55.50	ยางแท่ง STR 20	50.000	
ปี 2557-2558	ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3	150.000	63.56			
	ยางแท่ง STR 20	50.000	55.50			
	รวม	408.000		รวม	200.000	
	**ปรับลดขยตามสภาพ ค่าสุด 4.48 บาทต่อกิโลกรัม			**บวกค่าพรีเมียม กิโลกรัมละ: 3 หยวน		

ที่มา : "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวม

* บวก.ซีโนเค็ม ซื้อยางใหม่ เก็บไม่เก็บ 3 เดือน

10 - 12 ธันวาคม 2558 หน้า 6 (2)

กล่าวจะต้องส่งเข้าที่ประชุมกรม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจะเร่งจ่ายเงินก่อนในวันปีใหม่ เพื่อจะเป็นของขวัญให้กับชาวสวนยาง”

ด้านนายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการจ่ายชดเชยต้นทุนการผลิตยาง 1.5 พันบาทต่อไร่ เจ้าของสวนส่วนใหญ่ไม่แบ่งโดยอ้างว่า 15 ไร่กรีตเอง ส่วนที่เหลือเกิน 15 ไร่ขึ้นไปกรีตโดยคนรับจ้างกรีต ดังนั้นหากรัฐบาลจะช่วยเหลือคนกรีตจะต้องอนุมัติเงินงบประมาณก้อนใหม่มาให้

ขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการซื้อขายยางระหว่าง กยท.กับซิโนเค็ม นั้น ทางบริษัทจะซื้อขายในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดกิโลกรัมละ 3 หยวน หรือประมาณ 15 บาท เพื่อชดเชยให้ราคาภายในตลาดที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามทางกระทรวงกำลังติดตามกระแสข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัท บริดจสโตน ไชเคิล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรายรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ว่าได้คัดค้านวิสัยนี้มาจากต้นหญ้าหน้างัด ชื่อ Guayule (วายุเล่) มีคุณภาพใกล้เคียงยางพารา ต้นทุนต่ำกว่า คาดว่าจะใช้แทนยางพาราได้ในปี 2563 และจะสนับสนุนให้ปลูกทั่วโลกเพื่อทดแทนยางพาราได้ 100% ในปี 2593 นั้น โดยข้อเท็จจริงคุณสมบัติก็ไม่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งผลผลิตต่อไร่ก็น้อยมาก

9 ธันวาคม 2558 หน้า 4

ข่าวทั่วไทย

 **ร้องนายกฯ แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ**
นายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทน
เกษตรกรซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา
ราคายางพาราตกต่ำ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญห โดยสั่งการไปยัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น การยางแห่งประเทศไทย ซื้อขาย
ยางพาราในรูปแบบจีทูจี โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้า
คนกลาง หรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อประโยชน์จะได้
ตกอยู่กับเกษตรกรโดยตรง



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ข่าวสวนยางยื่นหนังสือถึงนายกฯ เร่งรัด G2G (08/12/2558)

เกษตรกรสวนยาง ยื่นหนังสือถึงนายกฯ เร่งรัดดำเนินการให้เกิดการซื้อขายยาง จีทูจี กับจีน

ที่ ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล นายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การยางแห่งประเทศไทย หรือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควร เพื่อดำเนินการให้เกิดการซื้อขายยางพาราระหว่างรัฐวิสาหกิจไทย - จีน ในรูปแบบรัฐต่อ หรือ G to G ตามแผนดำเนินการที่ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำไว้แล้ว โดยทางชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางฯ ทำหน้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ยาง โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหรือบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่กับเกษตรกรโดยตรง รวมถึงในขณะเดียวกัน เบื้องต้นทางชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางฯ ได้มีการประสานและตกลงกับรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนที่พร้อมจะมาร่วมโครงการ ตามแผนไว้แล้ว 2 แห่ง คือ บริษัท PEIJING GRAIN GRO และบริษัท CMFC ซึ่งทั้ง 2 แห่ง มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุน บุคลากร และการตลาดที่สามารถดำเนินการได้ทันที

ที่มา : Snook.com (วันที่ 8 ธันวาคม 2558)

9 ธันวาคม 2558 หน้า A 7

เกษตรกรภาคใต้จี้รัฐสอบสต็อกยางก่อนขาย

พจนานุกรม สมาคมสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ จี้รัฐบาลตรวจสอบสต็อกยางก่อนขาย

นายสุนทร รัชชรงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบสต็อกยางพาราก่อนที่จะมีการขาย โดยให้นายยางแผ่นรมควันอัดก้อนหรือยางลูกขุนมาผ้าตรวจสอบก็จะทราบความจริงว่า โรงงานรับฝากยางโรงใดบ้างที่โก่งและอยู่ในช่วงรัฐบาลไหน

“ถ้าผ้ายางลูกขุนก็จะรู้ความจริงทั้งหมดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดรับผิดชอบยางล็อตนั้น ใครร่วมกันทุจริตและสมคบคิดแสวงหาผลประโยชน์ เพราะมีรหัสลับเบอร์ที่ยางลูกขุนทุกก้อน” นายสุนทร กล่าว

นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวถึงข่าวต้นวายุไล่ ซึ่งเป็นพืชตระกูลหญ้า โดยจะมาแทนที่ยางพาราว่าเรื่องนี้ไม่เป็นที่จริง และมีงานวิจัยเรื่องนี้รองรับมานานแล้วด้วย ซึ่งมีข้อที่น่าสังเกตว่าชาวแบบนี้มักออกมาในช่วงที่มีวาระแอบแฝงเพื่อไม่ให้มีการขึ้นราคายางพารา เพราะเป็นที่รู้กันว่าปีหน้าผลผลิตยางทั่วโลกจะลดลง

“ทุกคนรู้ว่าเกิดปรากฏการณ์ภัยแล้ง ผลผลิตยางทั้งโลกจะลดลง โดยเฉพาะประเทศไทยราคายางก็จะสูงขึ้น หากรัฐบาลเก็บยางไว้แล้วขายในช่วงนั้นคงได้ราคาดี” นายสุนทร กล่าว

ด้าน นายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (ชสยท.) นำสมาชิกชุมนุมฯ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลดำเนินการซื้อขายยางพาราระหว่างรัฐวิสาหกิจไทยกับจีนในรูปแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ตามแผนการดำเนินการที่ชสยท.จัดทำไว้ โดยมี นายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาลรับเรื่อง

นายชำนาญ กล่าว ว่า ชสยท.ได้ประสานงานและตกลงในเบื้องต้นกับรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนที่พร้อมจะมาร่วมโครงการตามแผนงานไว้แล้ว 2 แห่ง ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านเงินทุน บุคลากร และการตลาด ที่สามารถดำเนินการได้ทันที ชสยท.ทำหน้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ยางโดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหรือบริษัทใหญ่ เพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่กับเกษตรกรโดยตรง เพราะการทำสัญญาที่ผ่านบริษัทคนกลางทำให้เสียโอกาส

“ขอเสนอทางเลือกอีกช่องทางให้เกษตรกรได้ขายตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทั้งนี้ชุมนุมสหกรณ์ไม่สามารถซื้อขายโดยตรงได้จะต้องผ่านหน่วยงาน เช่น องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นต้น ให้มาเป็นผู้สัญญาซื้อขาย จึงขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยประสานงานหรือสั่งการ” นายชำนาญ กล่าว



9 ธันวาคม 2558 หน้า 3

ร่องรูดเปิดทางขายยางกับจีน

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล นายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสยท.) นำสมาชิกชุมนุมฯ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ผ่านนายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาและ

สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เกิดการซื้อขายยางพาราระหว่างรัฐวิสาหกิจไทย-จีน ในรูปแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจี ตามแผนการดำเนินการที่สมาชิกทั่วประเทศ 627,000 ราย ได้ทำแผนไว้ ทั้งนี้ ชสยท. ได้ประสานงานและตกลงในเบื้องต้นกับรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนที่พร้อมจะมาร่วมโครงการตามแผนงาน

ไว้แล้ว 2 แห่ง คือ 1. PEIJING GRAIN GROUP และ 2. CMFC ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุน บุคลากรและการตลาด ที่สามารถดำเนินการได้ทันที

“ชสยท. ทำหน้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ยางโดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหรือบริษัทใหญ่ เพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่กับเกษตรกรโดยตรง จึงขอเสนอทางเลือกอีกช่องทางให้เกษตรกรได้ขายตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยขอให้นายกรัฐมนตรี ช่วยประสานงานหรือสั่งการ” นายชำนาญ กล่าว.

9 ธันวาคม 2558 หน้า 6

สภาไตรภาคียางต้น แผน‘จำกัดส่งออก’

กรม.อนุมัติเพิ่ม5พันล้าน
สินเชื่อชาวสวนยาง

“สภาไตรภาคียาง”ไฟเขียวใช้มาตรการจำกัดการส่งออก เร่งบริษัทร่วมทุนยาง 3 ประเทศศึกษาภายใน 1 เดือน “ฉัตรชัย”ผุดไอเดียประกวดนวัตกรรมระดับโลก พร้อมดันตั้งตลาดกลางภูมิภาคซื้อขายจริง

รายงานข่าวจากการประชุมสภาไตรภาคียางพารา(ITRC) ที่อินโดนีเซียเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมี พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมระบุว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราที่แนวโน้มตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

3 ประเทศทั้ง ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เห็นชอบร่วมกันที่จะให้ใช้มาตรการจำกัดการส่งออก(AETS) โดยบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ (IRCO) จะศึกษาแนวทางและปริมาณการส่งออกที่เหมาะสมของแต่ละประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อเริ่มใช้มาตรการต้นปี 2559

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นการสร้างเสถียรภาพต่อราคายางในภาพรวม ที่ประชุมเห็นชอบให้ยุติการขยายพื้นที่การปลูกยาง โดยกำหนดให้ทุกประเทศรวมกันขยายพื้นที่ได้ไม่เกิน 2 ล้านไร่เท่านั้น พล.อ.ฉัตรชัย ได้เสนอในที่ประชุมว่าทุกประเทศควรมีการศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการใช้ยางพาราให้มากขึ้น จากปัจจุบันที่ยางส่วนใหญ่จะมุ่งใช้เฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก กรณีที่อุตสาหกรรมรถยนต์ไม่เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ จึงส่งผลกระทบต่อราคายางที่เกษตรกรได้รับไปด้วย และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดนวัตกรรมดังกล่าว IRCO ควรจัดประกวดผลงานระดับโลก ส่วนหนึ่งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สนใจเข้าร่วมและมีการใช้ยางมากขึ้นด้วย

อีกทั้งทุกประเทศควรเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งในส่วนของไทยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณการใช้เป็น 10% จากปัจจุบันมีการใช้อยู่ 5 % ของปริมาณผลผลิต โดยจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2559

ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการเก็งกำไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ที่ประชุมเห็นชอบในการ

ผลักดันให้มีตลาดภูมิภาคซื้อขายยางจริง ช่วยถ่วงดุลปริมาณการซื้อขายยางในระบบปัจจุบันซึ่ง IRCO จะต้องศึกษาอัตราแลกเปลี่ยน ลักษณะการส่งมอบ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ที่ต้องเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2559 แต่ พล.อ.ฉัตรชัย เห็นว่าควรดำเนินการภายใน 3 เดือนนี้

ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เวียดนามเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของ IRCO ด้วย โดยจะมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับยางพารา แต่ที่ประชุมเห็นว่าเวียดนามควรเข้ามาเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ มากกว่าเป็นเพียง หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เท่านั้น เพราะจะสามารถออกความเห็นและร่วมลงทุนจัดตั้งตลาดกลางภูมิภาคและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่ด้วย

นายหลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยอ้อยยางพารา จำกัด กล่าวว่า การจำกัดการส่งออกเคยทำมาแล้ว 3 ครั้ง ในปี 2549 ,2552 และปลายปี 2555 ต่อเนื่อง 2556 ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อให้ราคายางที่เกษตรกรได้รับปรับตัวสูงขึ้น

โดยในปี 2549 และ 2552 นั้นถือว่าประสบผลสำเร็จ เนื่องจากสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวพอดี แต่การดำเนินการในปี 2555 ต่อเนื่องถึงปี 2556 นั้นไม่ประสบผลสำเร็จ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจยังซบเซา

อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของการจำกัดการส่งออกคือการประสานการทำงานร่วมกับภาคเอกชนทุกฝ่าย ต้องมีความจริงใจต่อกัน ในขณะที่เมื่อภาคเอกชนเสียผลประโยชน์ที่พึงได้แล้ว ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรม.อนุมัติงบประมาณในโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพิ่มเติมอีก 5 พันล้านบาท

ที่ผ่านมารัฐบาลมีวงเงินสินเชื่อดังกล่าวแล้ว 1 หมื่นล้านบาท โดยรัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ย 3% ซึ่งชาวสวนกู้แล้ว 82,000 กว่าครัวเรือน วงเงิน 7,394 ล้านบาท

“ถ้าดูจากวงเงินตั้งต้น 10,000 ล้านบาทแต่เกษตรกรได้รับสินเชื่อไปแล้วกว่า 7 พันล้านบาท ทำให้เหลือเงินประมาณ 2,600 กว่าล้านบาท แต่มีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์อีกกว่า 5 หมื่นกว่าครอบครัวและต้องใช้เงินอีก 5,200 ล้านบาท จึงไม่เพียงพอ”

10 ธันวาคม 2558 หน้า 8

อนุมัติ 5 พันล. หนุนอาชีพเสริมสวนยาง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 โดยบูรณาการให้ทุกส่วนราชการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและทำอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเกษตรกรที่มาเข้าอบรมระยะเวลา 90 ชั่วโมง จะได้เบี้ยเลี้ยง

ค่าอบรมเป็นการตอบแทน ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 แห่ง คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วม 2.2 แสนราย พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ครม.เห็นชอบเพิ่มวงเงินในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อีก 5,000 ล้านบาท ระหว่างมกราคม-กันยายน 2559 หลังจากโครงการมีเงินตั้งต้นให้สินเชื่อเกษตรกร 10,000 ล้านบาท แต่ยังไม่เพียงพอ เพราะมีเกษตรกรเข้าไม่ถึงสินเชื่อ 23,000 ราย วงเงิน 2,300 ล้านบาท รวมทั้ง

ที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติสินเชื่อจากโครงการอีก 53,000 ครัวเรือน วงเงิน 5,200 ล้านบาท รายงานข่าวระบุว่า โครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ได้มีการเสนอของบกลางมา 797 ล้านบาท แบ่งเป็นงบสำหรับแผนงาน 167 ล้านบาท และงบการบริหารจัดการโครงการ 630 ล้านบาท ส่วนโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง กระทรวงเกษตรฯได้เสนองบมา 2,134 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

กรม.อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการสินเชื่อชาวสวนยางรายย่อยอีก 5 พันลพ. (09/12/2558)

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณในโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพิ่มเติมอีก 5 พันล้านบาท

ที่ผ่านมารัฐบาลมีวงเงินสินเชื่อดังกล่าวแล้ว 1 หมื่นล้านบาทผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยรัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ย 3% ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนที่ผ่านหลักเกณฑ์แล้ว 82,000 กว่าครัวเรือน เป็นวงเงิน 7,394 ล้านบาท แต่มีเกษตรกรที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส.อีกจำนวน 23,216 ครัวเรือน ซึ่งถ้าได้รับการกู้เงินจะอยู่ที่ 2,322 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ยังมีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 53,000 กว่าครัวเรือน วงเงิน 5,200 กว่าล้านบาท

"ถ้าดูจากวงเงินตั้งต้น 10,000 ล้านบาทแต่เกษตรกรได้รับสินเชื่อไปแล้วกว่า 7 พันล้านบาท ทำให้เหลือเงินประมาณ 2,600 กว่าล้านบาท แต่มีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์อีกกว่า 5 หมื่นกว่าครอบครัวและต้องใช้งเงินอีก 5,200 ล้านบาท จึงไม่เพียงพอ ดังนั้นวันนี้กระทรวงเกษตรฯจึงเสนอขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมอีก 5 พันล้านบาท"

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ครม.ได้ตั้งข้อสังเกตว่า เกษตรกรที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์จะทำอย่างไร ที่ประชุมฯเห็นว่า จะใช้เรื่องของกองทุนหมู่บ้านเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน เพราะว่าบางคนมีปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์ของ ธ.ก.ส.ก็ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 8 ธันวาคม 2558)



9 ธันวาคม 2558 หน้า 8

“บิกคิว” ตอกท่อน้ำงบกลางช่วยแล้ง

● ไล่ไปทำใหม่หลังเงินไม่ถึงมือเกษตรกร

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 5,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา 3% และรวมค่าบริหารจัดการเพิ่มเติมเป็นเงิน 175 ล้านบาท หลังจากช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้สนับสนุนสินเชื่อให้ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมเป็นวงเงิน 100,000 ล้านบาท ซึ่งมีเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์ และ ธ.ก.ส. ได้จ่ายสินเชื่อให้เกษตรกรแล้ว 82,132 ครัวเรือน วงเงิน 7,394 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 23,216 ครัวเรือน วงเงิน 2,322 ล้านบาท เนื่องจากมีหลักประกันไม่เพียงพอ กระแสเงินสดไม่ผ่าน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อของ ธ.ก.ส. 53,922 ครัวเรือนวงเงิน 5,278 ล้านบาท โดยเป็นเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกต่ำและต้องการมีอาชีพเป็นทางเลือกเสริม แต่วงเงินสินเชื่อที่เหลืออยู่ไม่

เพียงพอจึงได้อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมให้ ขณะเดียวกัน ครม.ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงชาวสวนยาง ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 23,216 ครัวเรือน ว่าควรใช้วงเงินในส่วนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาสนับสนุน

ครม.ยังเห็นชอบในหลักการ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและปัญหาราคาลินค้าเกษตรตกต่ำ รวมถึงโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59 แต่วงเงินที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 797 ล้านบาทในโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร และโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรอีก 2,134 ล้านบาท 2 โครงการ 2,931 ล้านบาทนั้น ครม.ยังไม่อนุมัติงบกลางให้ โดยนายกรัฐมนตรีให้กลับไปปรับรายละเอียดเรื่องวงเงินให้ชัดเจนอีกครั้ง โดยเน้นให้งบประมาณลงสู่มือเกษตรกรให้มากที่สุด และมีบริหารจัดการให้น้อยที่สุด ซึ่งบางกรณีถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่ต้องปฏิบัติงานอยู่แล้วไม่ต้องขอเพิ่ม

ยื่นขอ'ประยุทธ์'เปิดทางขายยางกับรัฐวิสาหกิจจีน แบบจีทูจี (08/12/2558)

"สวนยาง" ยื่นขอ "ประยุทธ์" เปิดทางขายยางกับรัฐวิสาหกิจจีนแบบจีทูจี ขอให้टक.เป็น
คู่สัญญา ระบุทาบตามไว้แล้ว 2 รัฐวิสาหกิจ

ที่ศูนย์บริการประชาชน (ฝั่งสำนักงานก.พ.) นายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวน
ยางแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสยท.) นำสมาชิกชุมนุมฯ เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาและสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
หน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เกิดการซื้อขายยางพาราระหว่างรัฐวิสาหกิจไทย-จีน ใน
รูปแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจี ตามแผนการดำเนินการที่ ชสยท.ที่มีสมาชิกทั่วประเทศ 627,000 ราย
ได้ทำแผนไว้แล้ว ซึ่งชสยท.ได้ประสานงานและตกลงในเบื้องต้นกับรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนที่
พร้อมจะมาร่วมโครงการตามแผนงานไว้แล้ว 2 แห่ง คือ 1. PEIJING GRAIN GROUP และ
2. CMFC ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุน บุคลากรและการตลาด ที่สามารถ
ดำเนินการได้ทันที

“ชสยท.ทำหน้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ยางโดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหรือบริษัทใหญ่ เพื่อให้
ประโยชน์ตกอยู่กับเกษตรกรโดยตรง เพราะการทำสัญญาที่ผ่านบริษัทคนกลาง ทำให้เสียโอกาส
จึงขอเสนอทางเลือกอีกช่องทางให้เกษตรกรได้ขายตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทั้งนี้ชุมนุม
สหกรณ์ฯไม่สามารถซื้อขายโดยตรงเองได้จะต้องผ่านหน่วยงาน เช่น องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
(อตก.) ให้มาเป็นคู่สัญญาในการซื้อขาย จึงขอให้นายกรัฐมนตรี ช่วยประสานงานหรือสั่งการ”นาย
ชำนาญ กล่าว

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (วันที่ 8 ธันวาคม 2558)

เกษตรกร "ยางใต้" จับพินิจจีนยิ่ง่างไทย (09/12/2558)

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ออกมาบอกว่า จีนจะซื้อยางของไทยที่เป็นยางดีเท่านั้น นั่นก็แสดงว่า การซื้อขายยางด้วยการทำสัญญาที่ผ่านมานั้นไม่ถูกต้อง ยัดเยียดการขายยางที่มีลักษณะการทำสัญญาซ้อนสัญญา เป็นเรื่องเก่าที่จะต้องเล่ากันใหม่ ความจริงจะค่อยๆ ถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆ เกี่ยวกับสต็อกยาง กลิ่นเริ่มออกอีกแล้ว

เพราะการขายยางกับบริษัทให้หนานจะเป็นยางของโครงการมูลนิธิกัณชน และยาง 2.1 แสนตัน เป็นยางในโครงการแทรกแซงราคา วันนี้เองยางในสต็อกทั้ง 2 โครงการมีจริงอยู่เท่าไร เปิดเผยกันมาเลย ไม่ต้องการให้คลุมเครือ วันดีคืนดีก็จะออกมาบอกขายยางในสต็อก วันดีคืนดีก็ออกมาบอกว่าขายไม่ได้ ทุกอย่างเป็นกลลวงของกลุ่มทุจริตที่ยังแอบแฝงกันอยู่ ยังอำปากไม่ได้ ตนแนะนำให้ นายกรัฐมนตรีใช้ ม.44 ออกมาจัดการกับสต็อกยางทั้งหมด ไม่แปลกกว่าทำไมให้หนานถึงไม่รับยางของไทย อย่างมาหลอกประชาชนอีกเลย

นายทศพล กล่าว ตนได้รับหนังสือตอบรับจากสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีแล้ว กรณีที่ตนไปยื่นหนังสือร้องขอให้ตรวจสอบในหลายๆเรื่อง ซึ่งในวันนี้ได้มีหนังสือตอบกลับมาจะดำเนินการภายใน 120 วัน แล้วจะแจ้งให้ทราบ วันนี้ไม่มีใครช่วยเหลือเกษตรกรได้ นอกจากนายกรัฐมนตรีเท่านั้น และว่าวันที่ 8 ธ.ค.นี้ ตนจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเสนอเป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข ที่ศาลากลาง จ.นครศรีธรรมราช

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2558



9 ธันวาคม 2558 หน้า 10



ดลมนัส กาเจ

ในช่วงที่ประเทศชาติกำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงนี้ดู เหมือนว่า ผู้ที่อยู่ภาคการเกษตรจะเจออุปสรรคที่หนักหน่วงมากที่สุด ปัญหา อะไร ต่อมีอะไรมาประดังที่เกษตรกรไปหมด ทั้งราคาสินค้าที่เป็นผลผลิต ทางภาคการเกษตรก็ตกต่ำ ทั้งข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ล้วนแต่เป็นพืชเศรษฐกิจ หลักของประเทศ แต่นั่นยังไม่พอกับ ธรรมชาติก็ไม่เอื้อต่อภาคเกษตรเช่นกัน ฝนตกก็น้อย น้ำในเขื่อนไม่มี ทำให้ประสบกับภาวะแห้งแล้งอย่างทั่วหน้า ปัญหาเหล่านี้ ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี

ติดอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกร

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า คงจะปล่อยปัญหาไปไม่ได้แล้ว เพราะเกษตรกรเดือดร้อนอย่างทั่วหน้า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการ เน้นในการฝึกอบรมเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและผู้ประสบปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรทดแทนการปลูกพืชใช้น้ำมาก มีรายได้จากการอบรม สามารถดำรงชีวิตในช่วงวิกฤติแล้งได้ และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

โครงการที่ว่านี้ ทางกระทรวงเกษตรฯ เตรียมจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร คาดว่าจะเสนอต่อที่ประชุม ครม.ในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ครับ โครงการที่ว่านี้คาดว่าจะใช้งบประมาณราว 2,000 ล้านบาท เป้าจะอบรมเกษตรกรจำนวน 220,500 ราย

หลักสูตรการอบรมนั้นจะใช้เวลา 90 ชั่วโมงต่อ 1 รุ่น หรือใช้เวลาราว 3 สัปดาห์ (15 วัน) โดยจะใช้สถานที่คือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้ง 882 ศูนย์ที่กระจายอยู่ 76 จังหวัดนั้นแหละ เป็นสถานที่จัดการฝึกอบรม โดยกำหนดรุ่นละ 50 รายต่อศูนย์ รวม 5 รุ่นด้วยกัน

สำหรับหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา เช่น เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางประชารัฐ การสร้างความปรองดอง การตลาด การรู้เท่าทันเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของโลก การสหกรณ์, การฝึกทำบัญชีครัวเรือน, การโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ, การแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร และการซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้า

โครงการนี้ พล.อ.ฉัตรชัย มั่นใจว่า สิ่งที่เกษตรกรจะได้รับจากการเรียนรู้จากการฝึกในครั้งนี้คือวิถีคิดการพัฒนาตนเอง ที่สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว รวมทั้งความเข้าใจและร่วมการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้ในช่วงวิกฤติภัยแล้ง ตรงนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสในการปรับโครงสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและตลาดสินค้า รวมทั้งสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนด้วย

อันนี้ไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ เพียงแต่เน้นในเรื่องของสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกรในยามที่ประสบปัญหา ที่ขาดรายได้ จากอาชีพการเกษตร พุดง่าย ๆ คือ เมื่อเกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ ต้องทำอาชีพอื่นก่อนเพื่อความอยู่รอดของตัวเองและครอบครัว ส่วน ครม.จะเห็นชอบด้วยหรือไม่ ก็ต้องติดตามดูครับ

9 ธันวาคม 2558 หน้า 2

ไทยโพสต์

อิสรภาพแห่งความคิด

‘ต้นวายยูเล’ แทน ‘ยางพารา’ ข้อมูลจริงหรือมีเบื้องหลัง

กาลังกลายเป็นประเด็นที่สร้างความตื่นตระหนกในสังคมเป็นวงกว้าง เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กและส่งต่อกันอย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับเรื่องบริษัทยางรถยนต์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกแห่งหนึ่ง ประสบความสำเร็จในการผลิตยางรถยนต์ โดยไม่ต้องใช้น้ำยางพารา หลังประสบความสำเร็จในการวิจัย ใช้ต้นหญ้าแทนแล้ง ชื่อ “ต้นวายยูเล Guayule” ที่ให้น้ำยางคุณภาพใกล้เคียงยางพารา แต่มีต้นทุนต่ำกว่ามาใช้แทน

เนื้อหาข้อความที่เผยแพร่ยังบอกด้วยว่า การจัดการปลูกและเก็บเกี่ยวง่ายกว่ายางพารามากๆ และมีต้นทุนที่ต่ำกว่ายางพารามากมาย ตอนนี้นักวิจัยและพัฒนาสำเร็จแล้ว คาดว่าจะใช้แทนยางพาราได้ในปี 2020 และจะสนับสนุนให้ปลูกทั่วโลก เพื่อทดแทนยางพาราให้ได้ 100% ในปี 2050

มีหน้าข่าวช่วงท้ายยังอ้างด้วยว่า ชาวญี่ปุ่นเป็นนักคิดนักวิจัยและพัฒนาข่าวของเครื่องใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง พวกเขาจะคิดค้นหาสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ นอกกรอบอยู่เสมอๆ และพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง รถยนต์ไม่ใช้น้ำมันยังทำได้สำเร็จแล้ว นับประสาอะไรกับแค่ยางรถยนต์ นอกจากนั้นน้ำยางจากพืชชนิดนี้ยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกอย่างหลากหลายด้วย

ข้อมูลที่เผยแพร่ในโซเชียลดังกล่าว แท้จริงประการใดยังไม่มีความหมายราชการหรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรออกมาชี้แจงแถลงไขอธิบายให้สังคมรับรู้รับทราบ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อมูลที่ถูกส่งต่อกันอย่างรวดเร็วกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้สังคมตื่นตระหนกและส่งผลกระทบต่อชาวสวนยางโดยตรง ทั้งเรื่องความเชื่อมั่นใจในอาชีพชาวสวนยางและราคาจำหน่ายที่เกิดความผันผวนอย่างไม่ต้องสงสัย

ยิ่งในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจไทยตกต่ำดิ่งเหว ชาวสวนยางขายยางได้ไม่ถึงกิโลกรัมละ 50-60 บาท ทั้งๆ ที่ราคายางควรอยู่ที่กิโลกรัมละ 120 บาท หรือต่ำสุดก็ไม่ควรต่ำกว่ากิโลกรัมละ 80 บาท แต่เมื่อมีข้อมูลดังกล่าวแพร่สะพัดออกมา ก็ยิ่งทำให้ราคายางมีแนวโน้มที่จะตกลงมาจากราคาขายในตอนนี้นี้เพิ่มขึ้นไปอีก

9 ธันวาคม 2558 หน้า 8

UREKA มั่นใจ Q4 พลิกมีกำไร ปี 59 ตั้งเป้ารายได้ 450 ล้านบาท

“UREKA” แยมบัตริมาส 4/58 พลิกมีกำไร หลังจากทุนแบ็กล็อกกว่า 300 ล้านบาท โดยรับรู้ในปีนี้กว่า 50% ส่วนปีหน้าตั้งเป้ามีรายได้รวม 450 ล้านบาท พร้อมพลิกกลับมามีกำไรสุทธิและเส็งสิงขาดทุนสะสม 40 ล้านบาทหมด

นายนรากร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA เปิดเผยว่า บริษัทคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/58 จะสามารถพลิกกลับมา มีกำไรสุทธิได้อีกครั้ง และส่งผลให้ภาพรวมทั้งปีของปีจะมีขาดทุนสุทธิลดลงจากงวด 9 เดือนแรกที่ผ่านมามีขาดทุนสุทธิ 48.92 ล้านบาท พร้อมทั้งมั่นใจว่าทั้งปีนี้จะสามารถทำรายได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ระดับ 400 ล้านบาทได้อย่างแน่นอน เนื่องจาก 9 เดือนแรกที่ผ่านมามีรายได้รวม 258 ล้านบาท

ขณะที่ล่าสุดบริษัทมียอดงานรอรับรายได้

ได้ (แบ็กล็อก) ประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ มูลค่า 210 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก มูลค่า 80 ล้านบาท และกลุ่มเทรดดิ้งและบริการด้านวิศวกรรม มูลค่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2559

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างยื่นประมูลงานใหม่ ซึ่งเป็นงานในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์ มูลค่างาน 120 ล้านบาท ซึ่งจะทราบผลประมูลในปีนี้ โดยคาดหวังจะได้รับงาน 50% ของมูลค่างานทั้งหมดที่ยื่นประมูล

อีกทั้ง บริษัทได้เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มการเกษตรอีก 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องเก็บมันสำปะหลัง เครื่องปลูกสับประคต และเครื่องคว้านเม็ดลำไย ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะพัฒนาเสร็จในปีนี้เป็นและพร้อมจำหน่ายต้นปีหน้า โดยช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการผลิตในส่วนของเครื่องหมักมัดข้าว และใช้ข้าว

เครื่องปลูกมันสำปะหลัง เครื่องสีข้าวชุมชน เครื่องรีดยางพาราไปแล้ว ซึ่งคาดว่าในปีนี้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจเกษตรจะอยู่ที่ 10% ของรายได้รวม และปีหน้าจะเพิ่มเป็น 20%

นายนรากร กล่าวต่อว่า ในปี 2559 บริษัทตั้งเป้ามีรายได้รวมที่ 450 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการผลิตเครื่องจักรสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 300 ล้านบาท และจากการผลิตเครื่องจักรสำหรับเกษตรกร และกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก จำนวน 100 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจเทรดดิ้ง (ซื้อมาขายไปและบริการด้านวิศวกรรม) จำนวน 30 ล้านบาท ที่เหลือจะมาจากกลุ่มธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้ตั้งงบลงทุนในปี 2559 ไว้ที่ 30 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับซื้อเครื่องจักรในการขยายกำลังการผลิตขึ้นส่วนในการทำเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุนทดแทนการสั่งจากซัพพลายเออร์

ขณะเดียวกันคาดว่าในปี 2559 จะพลิกกลับมามีกำไรสุทธิและสามารถใช้ล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ประมาณ 40 ล้านบาทให้หมดได้ และหลังจากนั้นบริษัทจึงจะพิจารณาจ่ายปันผลงวดปี 2560 ซึ่งมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีแล้ว ■

9 ธันวาคม 2558 หน้า 8 (1)

เมื่อเด็กไทยได้เห็น สิ่งที่ทำให้คนไทย 'รักในหลวง'



รายงาน

๑ สุदारัตน์ กันทาใจ

คำถามว่า ทำไมคนไทยจึง “รักในหลวง” อาจเป็นคำถามที่คนไทยรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายสามารถอธิบายเหตุผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ทันที แต่สำหรับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่เกิดในยุคที่ไม่ได้เห็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข และทรงช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยในทุกท้องถิ่นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันดังเช่นแต่ก่อน รวมถึงเด็กไทยที่เติบโตในต่างแดน อาจเป็นการยากที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างเป็นทางการ

นอกเหนือจากความรู้สึก “รักในหลวง” ผ่านการกล่อมเกลாதาสังคมและการหล่อหลอมจากรุ่นสู่รุ่นแล้ว หากคนไทยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเห็นและสัมผัสถึงสิ่งที่ในหลวงทรงทำให้ประชาชนชาวไทย อาจทำให้อารมณ์ของชาติเหล่านี้เห็นคำตอบว่าทำไมคนไทยจึง “รักในหลวง” ชัดเจนขึ้น

ณัฐวุฒิ เท็งแซ (เยียม) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีโอกาสไปเรียนรู้และลงมือปฏิบัติในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สาธิตผลของการทรงงานเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของชาวสกลนคร และยังได้ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงกับชาวบ้านจังหวัดสกลนครที่ได้รับพระมหากรุณาจกมีชีวิตที่ดีจนปัจจุบัน

“เยียม” ได้ถ่ายทอดความรู้สึกจากสิ่งที่ได้เห็นในจังหวัดสกลนครว่า พื้นที่ภูพานทุกวันนี้ไม่มีเค็ดเค็มของภูพานในสมัยก่อนเลย เพราะสมัยก่อนภูพานเป็นป่าที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านไม่มี



หยก ณัฐวรา กำลังเรียนรู้การกรีดยาง

อาชีพเสริมทำนาเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียว น้ำก็ไม่มี จนได้รับพระมหากรุณาทั้งในด้านแหล่งน้ำการฟื้นฟูป่าและการพัฒนาอาชีพ จนทำให้ภูพานกลับมาอุดมสมบูรณ์ มีน้ำมีป่าชาวบ้านมีอาชีพจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์

“...ผมจะบอกต่อถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสิ่งที่ท่านทำเพื่อพสกนิกรชาวไทย และหลักเกษตรพอเพียงที่ได้เรียนรู้ก็จะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน เพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่การทำไรนาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตของคนไทยด้วย”

ณัฐวรา ชันสกุล (หยก) นิสิตสำนักวิชาทรัพยากรเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยาวชนจิตอาสาที่ได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้ชีวิตในสวนยางพาราของพ่อเสณีย์ หาญคำภา เกษตรกรแห่งจังหวัดสกลนคร ผู้นำมอบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการสร้างเนื้อสร้างตัว พลิกฟื้นชีวิตจากเกษตรยากจนกลายเป็นเจ้าของสวนยางพาราแห่งแรกในจังหวัดสกลนคร บนพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานเกือบ 30 ไร่ และมีความสุขจากการหมั่นเพียรดำเนินตามแนวพระราชดำริมาตลอดชีวิต

“หยก” ได้เห็นจากคำสอนผ่านการปฏิบัติของ “พ่อเสณีย์” ว่า เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริไม่ใช่ความร่ำรวยเพียงชั่วข้ามคืน แต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว เช่นเดียวกับการลับมีดกรีดยาง ที่ต้องใช้ความอดทนความเพียรในการลับมีดก่อนที่จะได้ผลลัพท์เป็นน้ำยาง ต้องอาศัยความขยันและอดทนในการทำงานเก็บสะสมน้ำยางทีละเล็กละน้อยเพื่อให้ได้ซียางเต็มถ้วย ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้เลี้ยงครอบครัว พ่อเสณียังทำการเกษตรแบบผสมผสานทั้งปลูกไม้ผล เลี้ยงกบ และตอนกิ่งมะนาว เพื่อให้มีแหล่งรายได้ตลอดปีโดยไม่ต้องพึ่งรายได้จากยางพาราเพียง

9 ธันวาคม 2558 หน้า 8 (2)



แม่พิมพ์ และเยาวชนที่ใช้ชีวิตเรียนรู้วิถีชีวิต



พ่อเสนีย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร

อย่างเดียว นี่คือแบบอย่างของการใช้ “ความเพียร” ตามรอยพระยุคลบาทอย่างแท้จริง

“...หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักการทำงานที่ดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน ทุกๆ ด้าน คิดว่าคนไทยเป็นพลเมืองที่โชคดีที่สุดในโลก ที่มีคนที่เป็นแบบอย่างในการทำงาน คือพระมหากษัตริย์ของเรา นั่นเอง”

ณัฐพร แสงสว่าง (โดนัท) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวพระราชดำริจากเกษตรกรตัวอย่างในจังหวัดสกลนคร คือ “แม่พิมพ์ โดนัทคำ” ผู้มีวิถีแบบพอเพียงอย่างแท้จริง

“แม่พิมพ์” เคยใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร เงินทองที่ทำได้ก็ต้องใช้ไปกับการดำรงชีวิต ไม่เคยมีเงินเก็บ จนกลับมาตั้งตัวที่สกลนคร ทดลองทำเศรษฐกิจพอเพียงฯ จนปัจจุบันมีชีวิตที่มีความสุขแบบพอเพียงจริงๆ จากที่ไม่เคยมีเงินเก็บ ปัจจุบันกลับมีชีวิตที่ในแต่ละวันแทบไม่ต้องใช้เงิน แต่ดำรงชีวิตด้วยแนวคิด “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” มีข้าว ผัก ปลา อยู่ในรั้วบ้านของตนเอง สิ่งเหล่านี้ทำให้ “โดนัท” ได้เห็นว่า สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ประชาชนนั้น ทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นอย่างไร

“...ได้คำตอบและเหตุผลให้ตัวเองว่า “ฉันรักในหลวงเพราะอะไร” เพราะพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความยากลำบากของประชาชนชาวไทย จึงทรงคิด

ค้นหาวิธีให้ชาวประชาได้อยู่ดีกินดี แม้จะเป็นงานที่หนักและเหนื่อยก็ตาม สิ่งที่พระองค์ให้แก่ประชาชนไม่ใช่แค่การกินดีอยู่ดี แต่เป็นวิธีการที่จะทำให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงสามารถหาเลี้ยงชีพได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “ฉันจะไม่จับปลาให้เขา แต่ฉันจะสอนเขาจับปลา”

เมล็ชองดี เรอบิเย หรือ รวงข้าว ลูกหลานชาวไทยที่เกิดและเติบโตในสวีเดน เซอร์แลนด์ และมีหัวใจของความเป็นไทย อยู่เต็มเปี่ยม แม้ไม่เคยเดินทางมาเมืองไทยหลายครั้ง แต่ไม่เคยได้สัมผัสสิ่งที่เป็นรากฐานของชาวไทยอย่างแท้จริง จนเมื่อได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยครั้งล่าสุด และได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านจังหวัดสกลนคร ได้ทดลองดำนา ปลูกผัก ทอดผ้าด้วยตนเอง ได้รับรู้เรื่องราวจากปากของชาวบ้านสกลนครที่เคยมีชีวิตยากลำบาก ซึ่งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาให้หน่วยงานราชการต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรือทำงานศิลปะ ช่วงเวลาไม่กี่วันที่ได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชาวสกลนครทำให้รวงข้าวได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมคนไทยจึง “รักในหลวง”

“...มีเพื่อนเคยถามว่า ทำไมรวงข้าวจึงรักในหลวง ตอนนั้นตอบไม่ถูก แต่ตอนนี้ได้คำตอบแล้วเพราะพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อคนไทย ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย และไม่เคยหยุดทำ คิดว่าชีวิตหนึ่งไม่พอตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำให้ แต่จะขอทำตามทีในหลวงทรงสอนว่า “การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ”

เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าทำไมจึง “รัก



โดนัทกำลังเรียนรู้การดำนา

ในหลวง” คำตอบของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน เพราะสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยนั้นมีมากมายเกินกว่าที่คนๆ หนึ่งจะบรรยายได้

แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือ ความรักของคนไทยที่มีต่อในหลวงนั้น ล้วนเกิดจากสิ่งที่พระองค์ทรงทำ “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อย่างแท้จริง



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 9 ธันวาคม 2558 00:00:51 น.

. รายการสินค้า ราคา / หน่วย

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 12,000.00 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด 1 2,500.00 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 15% 7,800.00 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 25% 6,500.00 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%) 2.30 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน (น้ำหนักมากกว่า 15 กก.) 4.50 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 38.02 บาท/กก.

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% 8.30 บาท/กก.

สุกร 63.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ 35.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ 270.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก. 172.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน 12.70 บาท/กก.

***ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- อังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 13:53:14 น.

. 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันปรับตัวสูงขึ้นทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว แต่ราคายางเปลี่ยนแปลงในกรอบจำกัด โดยมีปัจจัยบวกจากสภาพอากาศทางภาคใต้ของไทยมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้อุปทานยางออกสู่ตลาดน้อย ทำให้หลายโรงงานเริ่มขาดแคลนวัตถุดิบ ผู้ประกอบการสวนใหญ่? จึงเร่งซื้อ สต? อคยางจีน ณ ตลาดเซี่ยงไฮ้? อยู่ที่ระดับ 191,473 ตัน (27 พ.ย. 58) อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงจากความกังวลของนักลงทุนเรื่องธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนนี้

ราคาที่เกี่ยวข้องกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.72 บาท ลดลงจาก 38.15 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.43 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.13
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.22 บาท ลดลงจาก 37.65 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.43 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.14
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.72 บาท ลดลงจาก 37.15 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.43 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.16
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.65 บาท ลดลงจาก 20.10 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.45 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.24
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.13 บาท ลดลงจาก 17.53 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.40 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.28



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 2 -

6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.79 บาท ลดลงจาก 34.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา
กิโลกรัมละ 0.34 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.00

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบ
คละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซีอียาล่วงหน้าส่งมอบเดือนมกราคม 2559

ณ ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.74 บาท เพิ่มขึ้นจาก 45.60 บาท ของสัปดาห์ที่
ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.14 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.59 บาท เพิ่มขึ้นจาก 44.45 บาท ของสัปดาห์ที่
ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.14 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56

3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.65 บาท เพิ่มขึ้นจาก 30.30 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านไป
กิโลกรัมละ 0.35 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16

ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.49 บาท เพิ่มขึ้นจาก 45.35 บาท ของสัปดาห์ที่
ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.14 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.51

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.34 บาท เพิ่มขึ้นจาก 44.20 บาท ของสัปดาห์ที่
ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.14 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.58

3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.40 บาท เพิ่มขึ้นจาก 30.05 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านไป
กิโลกรัมละ 0.35 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 3 -

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนธันวาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดโตเกียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ค่าเงินบาทอ่อนค่า ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น สด?อกยางจีน ณ ตลาดเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ระดับลดลง จึงมีการซื้อเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจัยลบได้แก่ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว และการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ภายในเดือนธันวาคมนี้ รวมทั้งธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2560 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.05 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ยางแผ่นรมควันชั้น 3

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 126.38 เซนต์สหรัฐฯ (44.95 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 124.80 เซนต์สหรัฐฯ (44.32 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.58 เซนต์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.27

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 160.95 เยน (46.30 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 155.43 เยน (44.72 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 5.52 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.55

--ข่าวการผลิต การตลาด ผลผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2558--



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ภาวะยาง AFET: ราคาซีมลง คادنลท.ชะลอลงทุนช่วงปลายปี-รอผลประชุมเฟด-ราคาน้ำมันกดดัน
 ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 17:20:08 น.มีรายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 7.37 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 31 สัญญา เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันศุกร์ 8 สัญญา

นายธนเสฏฐ์ ตีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส พีวเจอร์ส จำกัด ระบุว่า ราคายางพาราตลาดล่วงหน้าช่วง ปลายปีค่อนข้างซึ่มๆ และทรงตัวเนื่องจากเข้าสู่ช่วงหยุดยาวสิ้นปี มุมมองนักลงทุนและเก็งกำไรอาจจะชะลอตัวในเรื่องการลงทุนมากขึ้นและอาจจะรอผลการประชุมเฟดในเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกเรื่องหนึ่งด้วยราคา WTI ปรับตัวลดลงหลุด 40 เหรียญ ลงมาบริเวณ 37 เหรียญ จากประเด็นเรื่องผลการประชุม OPEC ที่หาข้อสรุปในเรื่องการปรับลดกำลังการผลิตลงไม่ได้ และประกอบกับปีหน้าอิหร่านจะสามารถขายน้ำมันดิบได้หลังจากถูกยกเลิกคว่ำบาตรแล้ว ราคา Gold Spot หลังจาก Rebound จาก บริเวณ 1,055 แต่ไม่สามารถยืนผ่านแนวต้าน 1,080 ขึ้นไปได้ ก็ปรับตัวย่อลงมาที่บริเวณ 1,069 รวมถึงรอความชัดเจนกรณีไทยมาเลเซีย อินโดนีเซีย ตกลงที่จะเปิดตลาดกลางยางพาราขึ้นในช่วงเดือน มิ.ย.2559 AFET มีแนวต้าน 52/50 บาท ส่วนแนวรับ 48.0/47.4/45.5 บาท

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,267 สัญญา

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

JAN 16 45.00 45.30 2

FEB 16 46.10 - 0

MAR 16 46.80 47.00 4

APR 16 47.00 47.50 18

MAY 16 48.50 48.20 3

JUN 16 49.20 49.00 4

JUL 16 49.50 - 0

รวม 31 อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317